

TỔNG HỢP Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 9 HĐND HUYỆN ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND, ngày /12/2022 của UBND huyện)

TT	Lĩnh vực; Nội dung	Ghi chú
1	Nông nghiệp và PTNT	
	<p>1. Cử tri thôn Hạ Lát, xã Tiên Sơn đề nghị UBND huyện xem xét, đầu tư nâng cấp hệ thống kênh mương kè Trần thôn Hạ Lát đi xã Vân Hà để đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất. Vì hiện nay hệ thống kênh này bị xung yếu, không đáp ứng được yêu cầu tiêu thoát nước tại khu vực này.</p> <p>Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện đã giao Phòng Kinh tế kiểm tra, báo cáo cụ thể kết quả: Qua kiểm tra thực tế của Phòng tại hiện trường cho thấy hệ thống kênh cử tri đang có ý kiến vẫn hoạt động bình thường không bị nứt, vỡ đảm bảo cho việc tưới, tiêu của khu vực.</p> <p>2. Cử tri thôn Yên Viên, xã Vân Hà có ý kiến: Hiện nay, trên địa bàn xã có 3 trạm bơm trong đó có 2 trạm bơm tưới tiêu, 1 trạm bơm chống úng. Hiện nay trạm bơm tưới khu vực đồng dưới của thôn đang nằm trong khu vực sạt lở, có thể bị tụt xuống sông bất cứ lúc nào, thân tường có những vết nứt với độ rộng có chỗ lên đến 2cm, có hiện tượng hơi nghiêng về phía sông Cầu; Trạm bơm đồng trên có nhiều chỗ bê tông trần bị bụi, trơ sắt han gỉ, luồng nước chảy vào hàng năm bị bồi đắp, không bơm được nước đổ ải phục vụ sản xuất theo đúng thời vụ. Bên cạnh đó, hiện nay 01 trạm bơm phục vụ tưới tiêu cho cả cánh đồng thôn Yên Viên và một phần diện tích đất nông nghiệp của thôn Hạ Lát đã hỏng, không sử dụng được, ảnh hưởng đến sản xuất. Vậy đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo cơ quan chuyên môn về khảo sát, đầu tư nâng cấp và khắc phục tình trạng trên.</p> <p>Thôn Yên Viên, xã Vân Hà hiện nay có (02) trạm bơm tưới và (01) trạm bơm tiêu được xây dựng từ lâu và đã xuống cấp, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trạm bơm tưới Đồng Trên được xây dựng năm 1977 phục vụ tưới cho diện tích khoảng 70 ha, hiện nhà trạm đã xuống cấp nghiêm trọng, trần nứt vỡ, bong tróc, bể hút bị sạt lở do nước sông tác động, máy móc cũ thường xuyên phải sửa chữa. 	

	<p>- Trạm bơm tưới Đồng Dưới được xây dựng năm 1986 phục vụ tưới cho diện tích khoảng 30 ha, trạm bơm này nằm sát bờ sông tả Cầu hiện đã bị sạt lở ½ nhà trạm, bị nghiêng có nguy cơ bị tụt xuống sông, trần nứt vỡ, bong tróc, máy móc cũ thường xuyên phải sửa chữa.</p> <p>- Trạm bơm tiêu xây dựng năm 2006 hiện nhà trạm bị lún, nghiêng, bể xả nứt đục, bộ máy đã hư hỏng.</p> <p>Trong 03 trạm bơm tưới, tiêu cục bộ của thôn Yên Viên có 01 trạm bơm tiêu nước từ trong đồng ra sông Cầu. Sau đợt mưa lũ tháng 5/2022, Phòng Kinh tế đã tham mưu UBND huyện cải tạo, sửa chữa hiện đã hoạt động tốt; còn 02 trạm bơm giáp bờ sông vừa qua cuối tháng 5/2022 sau đợt lũ trên sông Cầu đã xuất hiện tình trạng sạt lở bờ, bãi sông giáp khu vực trạm bơm đe dọa an toàn của trạm bơm. Tuy nhiên theo Phương án phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tỉnh Bắc Giang trong quy hoạch tỉnh thì Vân Hà không còn diện tích đất nông nghiệp nên việc đầu tư, nâng cấp sẽ cần phải cân nhắc kỹ, tránh lãng phí.</p>	
2	Tài nguyên và Môi trường	
	<p>1. Cử tri xã Hương Mai có ý kiến: Theo Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất xây dựng Trường MN Hương Mai thực hiện giai đoạn 2020-2030. Hiện nay, UBND xã Hương Mai đã hoàn tất các hồ sơ để giải phóng mặt bằng và được người dân đồng thuận cao. Ngày 10/3/2022, UBND xã đã có Tờ trình số 21/TTr-UBND về việc xin chủ trương xây dựng Trường MN Hương Mai và đề nghị bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 để thực hiện dự án. Nhưng đến nay chưa được phê duyệt do liên quan đến kế hoạch sử dụng đất chưa được điều chỉnh. Để kịp tiến độ công nhận trường MN Hương Mai đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 vào tháng 11/2023, đề nghị UBND huyện Quyết định kế hoạch sử dụng đất xây dựng Trường MN Hương Mai thực hiện năm 2022.</p> <p>Đối với nội dung này, UBND huyện đã có văn bản trình Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh để tổng hợp, trình UBND, HĐND tỉnh phê duyệt. Ngày 04/10/2022, HĐND tỉnh ban hành Nghị Quyết số 30/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; các dự án chuyển MĐSD đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; theo đó danh mục công trình, dự án: Xây dựng mới Trường Mầm non Hương Mai đã được HĐND tỉnh thông qua tại STT 1203, Biểu 2 kèm theo Nghị Quyết số 30/NQ-HĐND với diện tích</p>	

	<p>11.202m² . Bên cạnh đó, ngày 12/8/2022, UBND xã Hương Mai đã ban hành Quyết định số 247/QĐ-UBND về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án và triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định.</p> <p>2. Cử tri thôn Hùng Lãm 2, xã Hồng Thái đề nghị UBND huyện quan tâm, làm việc với Công ty Lam Sơn dành một phần quỹ đất (khoảng 3000m²) thuộc dự án GPMB khu đô thị Đình Trám - Sen Hồ để làm khuôn viên, sân nhà văn hóa của thôn. Vì khuôn viên Nhà Văn hóa hiện nay rất chật, không đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa cộng đồng của nhân dân trong thôn.</p> <p>Dự án xây dựng Khu B thuộc Khu đô thị mới Đình Trám - Sen Hồ, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (do Công ty TNHH xây dựng và thương mại Lam Sơn làm Chủ đầu tư) được UBND tỉnh Bắc Giang chấp thuận đầu tư tại Quyết định số 211/QĐ-UBND ngày 26/02/2013; Quyết định số 840/QĐ-UBND ngày 29/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị mới Đình Trám - Sen Hồ (tỷ lệ 1/500); Quyết định số 407/QĐUBND ngày 24/3/2016; Quyết định số 614/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 về việc Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu B thuộc Khu đô thị mới Đình Trám - Sen Hồ (tỷ lệ 1/500). Hiện nay quỹ đất thuộc dự án Khu B thuộc Khu đô thị mới Đình Trám - Sen Hồ, huyện Việt Yên đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết không còn diện tích để thực hiện các dự án khác. Yêu cầu UBND xã Hồng Thái nghiên cứu nêu việc xây dựng nhà văn hóa là cần thiết thì đề xuất vị trí quy hoạch phù hợp nhằm đáp ứng nguyện vọng của cử tri.</p>	
3	<p>Kinh tế và Hạ tầng</p>	
	<p>1. Cử tri tại các TDP: Dục Quang, Phố I, Phố II – thị trấn Bích Động và cử tri xã Hồng Thái có ý kiến: Hiện nay hệ thống đèn chiếu sáng trên địa bàn các TDP và đường 295B đoạn qua xã Hồng Thái có nhiều bóng không sáng, bị hỏng. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, sửa chữa và thay thế kịp thời để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông vào buổi tối và đảm bảo ANTT trên địa bàn.</p> <p>Đối với nội dung cử tri có ý kiến, UBND huyện đã giao Phòng Quản lý đô thị kiểm tra và xây dựng phương án khắc phục, sửa chữa, thay thế. Đến nay, đã khắc phục xong.</p> <p>2. Cử tri xã Minh Đức có ý kiến: Trong khái toán làm đường bê tông theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐND, ngày 15/01/2022 của HĐND huyện thì làm Mác 250 hết 284kg xi măng PCB40/1m3 bê tông còn theo Nghị quyết 07/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh làm Mác 250 hết 335kg xi măng</p>	

	<p>PCB40/1m3. Như vậy khái toán số kg xi măng làm đường giao thông trong Nghị quyết của HĐND huyện thấp hơn so với Nghị quyết HĐND tỉnh. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, xem xét lại việc khái toán trên.</p> <p>Thời điểm thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-HĐND, ngày 15/01/2022 của HĐND huyện áp dụng định mức ban hành kèm thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ xây dựng, theo đó Định mức đối với 1m³ bê tông xi măng mác 250#, đá D_{max}=40mm, cần 284kg xi măng PCB 40. Thời điểm trước đó khi thực hiện Nghị quyết 07/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, áp dụng định mức theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ xây dựng theo đó Định mức đối với 1m³ bê tông xi măng mác 250# cần 335kg xi măng PCB 40. Do vậy có sự khác nhau về khối lượng xi măng/1m³ bê tông xi măng là do tại mỗi thời điểm khác nhau thì áp dụng bộ định mức khác nhau do Bộ xây dựng ban hành.</p>	
4	<p>Tài chính – Kế hoạch</p>	
	<p>1. Cử tri Thôn Yên Viên, xã Vân Hà có ý kiến: Hiện nay khu tập kết rác thải của xã nằm trong khu dân cư, thường xuyên bốc mùi hôi thối ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân. UBND xã đã có văn bản đề nghị UBND huyện quan tâm hỗ trợ kinh phí di chuyển bãi tập kết rác của xã ra vị trí mới xa KDC mà UBND xã đã quy hoạch. Đề nghị UBND huyện sớm thực hiện.</p> <p>Ngày 05/10/2022, UBND huyện đã ban hành Quyết định 1855/QĐ-UBND về phân bổ kinh phí hỗ trợ xã với số tiền là 01 tỷ đồng. Đến nay, theo báo cáo của UBND xã Vân Hà, công trình Khu tập kết bãi rác thải xã Vân Hà đang được tiến hành triển khai thi công, dự kiến đến cuối 12/2022 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.</p> <p>2. Cử tri xã Hương Mai có ý kiến: Thực hiện kế hoạch thu tiền đất và kế hoạch đầu tư công năm 2022, UBND xã Hương Mai được UBND huyện giao thu tiền sử dụng đất khu dân cư dịch vụ vành đai 4 thôn Xuân Lạn, Xuân Hòa, xã Hương Mai với diện tích khoảng 5ha. Nhưng đến nay dự án chưa được thực hiện. Đề nghị UBND huyện sớm cho triển khai thực hiện. Nếu không thực hiện thì điều chỉnh kế hoạch thu ngân sách năm 2022 đối với UBND xã Hương Mai.</p> <p>Khu dân cư dịch vụ vành đai 4 xã Hương Mai thuộc thôn Xuân Lạn, Xuân Hòa với diện tích khoảng 5ha đã có trong kế hoạch đầu tư công của huyện năm 2022. Ngày 18/4/2022, trong quá trình tổ chức lập quy hoạch chi tiết, ranh giới thực hiện dự án nêu trên trùng với Đồ án Quy hoạch khu dân cư dịch vụ thương mại tỉnh Bắc Giang, do vậy chưa đủ căn cứ triển khai.</p>	

Ngày 14/11/2022, HĐND huyện đã ban hành Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách huyện giai đoạn trung hạn 2021-2025; kế hoạch đầu tư công năm 2022; danh mục dự án dự kiến đầu tư công nguồn ngân sách huyện năm 2023; theo đó dự án Khu dân cư đường vành đai 4 xã Hương Mai đã được đưa ra khỏi kế hoạch đầu tư công năm 2022. Vậy yêu cầu UBND xã Hương Mai đề nghị điều chỉnh kế hoạch thu ngân sách năm 2022 trên địa bàn xã.

3. Cử tri thị trấn Nénh đề nghị UBND huyện quan tâm sửa chữa, cải tạo trường Tiểu học và trường Mầm non Hoàng Ninh, thị trấn Nénh. Vì hiện nay, nhiều hạng mục của các nhà trường đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo cho việc dạy và học của các nhà trường.

- Đối với trường mầm non: UBND thị trấn Nénh đã có văn bản số 448/TCKH-KHĐT ngày 23/09/2022 về việc cho phép đầu tư, thực cải tạo sửa chữa trường với tổng mức đầu tư: 2 tỷ đồng. Đến nay, UBND thị trấn đang tiến hành GPMB và dự kiến khởi công xây dựng vào quý II/2023.

- Đối với Trường tiểu học: UBND thị trấn Nénh đã phối hợp Ban QLDA ĐTXD tiến hành khảo sát và lập biên bản làm việc ngày 21/10/2022 với nội dung: gạch lát sân và một số điểm bị phồng, vỡ, một số thiết bị vệ sinh bị rò rỉ nước gây mất vệ sinh; hiện tại nhà trường đã phối hợp với đơn vị thi công khắc phục xong các tồn tại nêu trên và đã đưa vào sử dụng.

5

Nội vụ

1. Cử tri xã Vân Hà có ý kiến: Hiện nay cả 03 cấp học (MN, TH, THCS) trên địa bàn xã đang thiếu giáo viên đứng lớp (Trường THCS Vân Hà tỷ lệ giáo viên là 1,7 giáo viên/lớp, Trường Tiểu học Vân Hà tỷ lệ giáo viên là 1,17 giáo viên/lớp), đặc biệt nhiều năm nay trường TH Vân Hà không có giáo viên âm nhạc. Do đó các nhà trường phải gộp lớp và hợp đồng thêm giáo viên để đáp ứng nhu cầu dạy và học. Bên cạnh đó hai năm nay, Trường Mầm non Vân Hà không có nhân viên y tế do đó rất khó khăn cho việc tổ chức ăn bán trú của trẻ. Đề nghị UBND huyện quan tâm bố trí đủ giáo viên, nhân viên cho các nhà trường theo quy định; kịp thời điều động, bổ sung giáo viên cho các nhà trường khi có trường hợp nghỉ thai sản;

2. Cử tri thị trấn Bích Động phản ánh: Qua theo dõi hiện nay hầu hết các lớp học ở bậc học Mầm non và Tiểu học trên địa bàn thị trấn Bích Động đều vượt số học sinh theo quy định; khi Ban đại diện hội cha mẹ học sinh làm việc và phản ánh kiến nghị với Ban giám hiệu các nhà

trường thì được biết do thiếu thiếu giáo viên đứng lớp nên phải bố trí đông học sinh hơn so qui định. Đề nghị UBND huyện xem xét, chỉ đạo giải quyết.

3. Cử tri Thượng Lan đề nghị UBND huyện quan tâm bố trí đủ giáo viên cho 03 trường trên địa bàn để đảm bảo việc dạy và học của các nhà trường. Bởi vì theo khảo sát năm học 2024- 2025 số lượng học sinh của cả 3 cấp trường đều tăng từ 2 đến 3 lớp.

Đối với 03 ý kiến trên như sau: Năm 2022, tổng biên chế tỉnh giao 2.408 cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên của các trường MN, TH, THCS và 109 hợp đồng theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bắc Giang. Đến nay, tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của các trường MN, TH, THCS trên địa huyện Việt Yên là: 2.350 người và 90 hợp đồng theo Nghị quyết số 19/NQ- HĐND; tổng biên chế còn thiếu 58 cán bộ, giáo viên, nhân viên; 19 hợp đồng so với biên chế tỉnh giao (do năm 2022 giáo viên văn hóa Tiểu học không đủ số người đăng ký tuyển dụng so với chỉ tiêu đề nghị tuyển dụng; cán bộ, giáo viên nghỉ hưu, thôi việc). Với số lượng biên chế hiện có thì tỷ lệ giáo viên trên địa bàn huyện và các trường cụ thể như sau:

- Bậc Mầm non: Số lượng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, hợp đồng theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND hiện có là 788 người, đạt tỷ lệ 1,86 giáo viên/lớp. Trong đó:

+ Trường Mầm non Vân Hà có 29 người (03 lãnh đạo quản lý; 22 giáo viên, 01 nhân viên, 03 hợp đồng), giáo viên đạt tỷ lệ 1,92 giáo viên/lớp (cao hơn 0,06 so với tỷ lệ trung bình trong toàn huyện).

+ Trường Mầm non Hòa Mi Bích Động có 39 người (03 lãnh đạo quản lý; 32 giáo viên, 02 nhân viên, 02 hợp đồng), giáo viên đạt tỷ lệ 1,89 giáo viên/lớp (cao hơn 0,03 so với tỷ lệ trung bình trong toàn huyện).

+ Trường Mầm non Bích Sơn có 32 người (03 lãnh đạo quản lý; 26 giáo viên, 01 nhân viên, 02 hợp đồng), giáo viên đạt tỷ lệ 1,87 giáo viên/lớp (cao hơn 0,01 so với tỷ lệ trung bình trong toàn huyện).

+ Trường Mầm non Thượng Lan có 43 người (03 lãnh đạo quản lý; 31 giáo viên, 02 nhân viên, 07 hợp đồng), giáo viên đạt tỷ lệ 1,90 giáo viên/lớp (cao hơn 0,04 so với tỷ lệ trung bình trong toàn huyện).

- Bậc tiểu học: Số lượng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có là 893 người, đạt tỷ lệ 1,27 giáo viên/lớp. Trong đó:

+ Trường Tiểu học Vân Hà có 34 người (02 lãnh đạo quản lý; 29 giáo viên, 03 nhân viên), giáo viên đạt tỷ lệ 1,26 giáo viên/lớp (thấp hơn 0,01 so với tỷ lệ trung bình trong toàn huyện).

+ Trường Tiểu học Bích Động có 49 người (03 lãnh đạo quản lý; 43 giáo viên, 03 nhân viên), giáo viên đạt tỷ lệ 1,27 giáo viên/lớp (bằng so với tỷ lệ trung bình trong toàn huyện).

+ Trường Tiểu học Bích Sơn có 53 người (02 lãnh đạo quản lý; 47 giáo viên, 04 nhân viên), giáo viên đạt tỷ lệ 1,24 giáo viên/lớp (thấp hơn 0,03 so với tỷ lệ trung bình trong toàn huyện).

+ Trường Tiểu học Thượng Lan có 50 người (03 lãnh đạo quản lý; 43 giáo viên, 04 nhân viên), giáo viên đạt tỷ lệ 1,24 giáo viên/lớp (thấp hơn 0,03 so với tỷ lệ trung bình trong toàn huyện).

- Bậc THCS: Số lượng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có là 700 người, đạt tỷ lệ 1,68 giáo viên/lớp. Trong đó:

+ Trường THCS Vân Hà có 26 người (02 lãnh đạo quản lý; 22 giáo viên, 02 nhân viên), giáo viên đạt tỷ lệ 1,75 giáo viên/lớp (cao hơn 0,07 so với tỷ lệ trung bình trong toàn huyện).

+ Trường THCS Thượng Lan có 33 người (02 lãnh đạo quản lý; 29 giáo viên, 02 nhân viên), giáo viên đạt tỷ lệ 1,65 giáo viên/lớp (thấp hơn 0,03 so với tỷ lệ trung bình trong toàn huyện).

Trong tháng 8/2022, Phòng Nội vụ phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu Chủ tịch UBND huyện điều động giáo viên giữa các trường trong huyện, tiếp nhận và điều động giáo viên mới tuyển dụng năm 2022 về các trường. Đến nay giáo viên của các trường cơ bản đảm bảo tỷ lệ đồng đều giữa các trường trong huyện. Các trường học nêu trên đa số có tỷ lệ giáo viên trên lớp cao hơn tỷ lệ trung bình trong toàn huyện, có trường có tỷ lệ thấp hơn nhưng chênh lệch không nhiều. Để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Kế hoạch 205/KH-UBND ngày 09/9/2022 về xét chọn hợp đồng giáo viên năm học 2022-2023 để kịp thời bổ sung giáo viên còn thiếu cho các nhà trường và thực hiện biệt phái luân phiên một số bộ môn của trường thừa đến trường thiếu trên địa bàn huyện. Đồng thời, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Quyết định số 5219/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 về việc biệt phái luân phiên giáo viên Âm nhạc từ trường TH Trung Sơn đến công tác tại trường TH Vân Hà năm học 2022-2023.

+ Đối với nội dung: Trường Mầm non Vân Hà không có nhân viên y tế do đó rất khó khăn cho việc tổ chức ăn bán trú của trẻ:

	<p>Thực hiện văn bản chỉ đạo của Bộ Nội vụ và Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch UBND huyện đã có văn bản triển khai đến các trường Mầm non, Tiểu học, THCS thực hiện việc ký hợp đồng với người có trình độ chuyên môn y khoa hoặc ký hợp đồng cung ứng dịch vụ với y tế cơ sở, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc y tế tư nhân đối với những trường không có nhân viên y tế để giải quyết tình trạng thiếu nhân viên y tế tại một số trường.</p>	
6	<p>Điện lực</p> <p>Cử tri thôn Trại Đồi, xã Minh Đức có ý kiến: Hiện nay, trên địa bàn thôn có 1 trạm biến áp, nguồn điện yếu không đủ cung cấp điện cho nhân dân, đặc biệt vào mùa hè nhu cầu sử dụng điện của người dân rất lớn. Đề nghị UBND huyện có ý kiến với Điện lực Việt Yên khảo sát, lắp đặt thêm 01 trạm biến áp để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân.</p> <p>Trạm biến áp Trại Đồi, xã Minh Đức có công suất 160kVA, qua theo dõi và kiểm tra thông số thì máy biến áp hiện đang mang tải khoảng 70-80% vẫn đủ khả năng cấp điện cho khu vực. Để đảm bảo cấp điện an toàn và phục vụ tốt hơn nhu cầu sử dụng điện của nhân dân Điện lực đã có kế hoạch kéo thêm 01 lộ đường dây để san tải dự kiến thực hiện xong trong tháng 01/2023. Trong thời gian tiếp theo Điện lực sẽ tiếp tục đề xuất xây dựng thêm trạm biến áp và nâng cấp hệ thống đường dây trên địa bàn.</p>	
7	<p>Công an huyện</p> <p>Hiện nay trên địa bàn TDP Hoàng Mai 3 xuất hiện một số điểm mua bán trái phép chất ma túy làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Công an huyện tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, triệt phá các tụ điểm trên</p> <p>Ngay sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri TDP Hoàng Mai 3, thị trấn Nénh, Công an huyện đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát ma túy và Công an thị trấn Nénh tổ chức nắm tình hình, quản lý địa bàn; theo dõi, quản lý chặt chẽ người nghiện, người sử dụng trái phép ma túy trên địa bàn; tăng cường kiểm tra công tác quản lý cư trú, rà soát, lên danh sách các đối tượng đăng ký tạm trú, tạm vắng có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Chỉ đạo Công an thị trấn Nénh tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT trên địa bàn; phối hợp với các ban, ngành, cơ quan chức năng tiếp tục</p>	

<p>đẩy mạnh tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của loại tội phạm ma túy để mọi người dân biết và nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức xác minh, làm rõ các điểm, tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn. Qua công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm về ma túy trên địa bàn thị trấn Nénh từ đầu năm 2022 đến nay, Công an huyện Việt Yên đã phát hiện, bắt giữ 18 vụ, 120 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy (<i>chiếm 52,9% số vụ so với toàn huyện</i>), trong đó: Địa bàn TDP Hoàng Mai 3, thị trấn Nénh xảy ra 02 vụ, 02 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn.</p>	
---	--